

สรุปผลการประชุมหารือ

เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 34

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 34 จัดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 50 คน สรุปผลการประชุม ดังนี้

คุณสุมาลี ไตทอง รายงานผลการประชุมครั้งที่ 33 และการวิเคราะห์เหตุปัจจัยความเข้มแข็งของพลังเครือข่ายฯ ในการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ดังนี้

๑) เครือข่ายฯ มีสมาชิกที่มาจากหลายภาคส่วน อาทิ คนทำงานตามภารกิจ/หน้าที่ภายใต้องค์กรทั้งภาครัฐ และ องค์กรพัฒนา กลุ่มแกนนำในชุมชน แต่ละภาคส่วนมีการทำงานที่ได้เชื่อมโยงกันและกัน ในมิติด้านการป้องกัน การช่วยเหลือ/ ให้บริการ การพบปะกันของสมาชิกเครือข่ายได้เกิดเป็นพื้นที่สะท้อนปัญหาารวม เสริมกำลังใจ และร่วมกันหาทางออกทั้งในระดับปฏิบัติ และระดับของการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

๒) ประสบการณ์ในการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เปิดโอกาสให้คนที่ทำงานที่ได้พบกับผู้ประสบปัญหาโดยตรง และมองเห็นมิติความซับซ้อนของแต่ละปัญหาที่แตกต่างกัน (ไม่มีใครต้องการท้องเพื่อไปทำแท้ง) ผลดังกล่าว ทำให้อคติ และความเข้าใจผิดต่างๆ ค่อยๆ ทลายลง เปลี่ยนเป็นเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานช่วยเหลือว่าได้มีส่วนทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้มีทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมกับชีวิตตัวเอง

๓) ในกลุ่มคนทำงานขับเคลื่อนในเครือข่ายฯ มีองค์ประกอบของวิธีคิดต่อมิติปัญหาท้องไม่พร้อมที่หลากหลาย ทำให้สามารถสร้างพลังในการขับเคลื่อนได้หลายมิติ เช่น การมองเรื่องท้องไม่พร้อมว่าเป็นปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกาย ดังนั้นต้องให้สิทธิให้ผู้หญิงในการเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบและปกป้องตัวเองได้ การมองเรื่องท้องไม่พร้อมว่าเป็นประเด็นคุณภาพชีวิตของประชากร ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ ดังนั้นทั้งผู้หญิงและเด็กที่เกิดจากท้องไม่พร้อมต้องได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น ฯลฯ

๔) การเกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเรื่องท้องไม่พร้อม มีส่วนเพิ่มความตระหนักในการทำงานที่เข้มข้นขึ้นทั้งส่วนกลางสู่ระดับปฏิบัติ ทั้งนี้ ทั้งคนและองค์กรที่ไม่เคยสนใจประเด็นท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นมาก่อน ต่างเริ่มทบทวน และหาแนวร่วมในการทำงาน สำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของปัญหานี้การมีนโยบายสนับสนุนการทำงานเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนงานได้มากขึ้น

๕) เครือข่ายฯ เป็นหน่วยกลางที่มีบทบาทในการรวมกลุ่มคน/องค์กรในทุกๆ แนวคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมเพื่อลด แก้ไข ปัญหาในทุกระดับ ได้พบปะ พูดคุย และเติมเต็มช่องว่างการทำงานของแต่ละภาคส่วนงาน (ป้องกัน การปรึกษา ท้องต่อ/ยุติฯ ที่ปลอดภัย) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าทางตันเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ท้องไม่พร้อม

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

สรุปยอดเงินกองทุนในการช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตฯ

เลขานุการ กองทุนฯ สรุปยอดเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงและท้องไม่พร้อม ผลการประมวลของในกิจกรรมระดมทุนครั้งแรกด้วยการประมวลสิ่งของที่องค์กรเครือข่ายสนับสนุน และยอดเงินบริจาค (ภายหลังจากที่มีเงินกองทุนฯ ติดลบ) ในเดือน มกราคม จำนวน 139,455 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ในรอบ 4-5 เดือน(พฤษภาคม – ธันวาคม 2556) จำนวนประมาณ 30 ราย ใช้เงินกองทุนไป จำนวน 190,897 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ยังมีเงินคงเหลือ จำนวน 279,410 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

ผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายฯ ในงานวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์

กลุ่มงานพัฒนาบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย จัดกิจกรรมห้องย่อยในการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ในหัวข้อ "กว่า 7 ปี บนเส้นทางสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม" มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน กิจกรรมจัดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบรายรอบที่เกิดกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ภายหลังเสร็จกิจกรรมมีผู้สนใจส่งชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อร่วมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป

ผลงานวิจัยเบื้องต้น"อุปสรรคของการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามกฎหมาย"

การศึกษาวิจัยเรื่อง "อุปสรรคของการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามกฎหมาย" ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการเก็บข้อมูลทั้งส่วนของผู้ประสบปัญหา และส่วนของภาคบริการ ผลเบื้องต้น พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีช่องทางกรให้บริการกรณียุติการตั้งครรภ์เป็นส่วนหนึ่งในระบบของหน่วยบริการ แม้จะมีเงื่อนไขที่ต้องให้บริการ กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ในงานวิจัยได้เสนอว่ามีเพียงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวที่มีระบบบริการรองรับ กรณีเด็กถูกละเมิดฯ เป็นต้น

ผลการพัฒนาเนื้อหาของแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ภาคประชาชน

แนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ภาคประชาชน ซึ่งพัฒนาภายใต้คณะทำงานฯ ในส่วนของเครือข่ายฯ ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้อีเมลเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเผยแพร่ สามารถสรุปชื่อได้เป็น “ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก: ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก” ภายหลังจากผลิตจะใช้เผยแพร่ต่อไป

หารือเรื่องการจัดเวทีวิชาการสู่สาธารณะทางเพศระดับชาติ

การจัดเวทีวิชาการสู่สาธารณะทางเพศระดับชาติ ครั้งที่ 1 กำหนดกรอบเนื้อหาวิชาการในเรื่อง “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 2,000 คน รูปแบบจะจัดห้องย่อยในการนำเสนองานวิชาการและผลงานวิจัย ลานกิจกรรม เครือข่ายฯ ได้มีส่วนที่จะเข้าร่วมจัดประชุมห้องย่อย 1 ห้อง ซึ่งจะมีการหารือเรื่องรูปแบบการจัดห้องย่อยดังกล่าวกับสมาชิกเครือข่ายฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

๑) นโยบายกระจายอุปกรณ์คุมกำเนิดกึ่งถาวรมีผลใช้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ยังขาดอุปกรณ์ให้เข้าถึงได้อย่างเพียงพอ หรือในบางหน่วยยังไม่มีให้บริการ

๒) ปัญหาการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดกึ่งถาวร และการตรวจเลือด ซึ่งเด็ก วัยรุ่นบางส่วนยังไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูลกับครอบครัว แต่ทางกฎหมายถือเป็นข้อบังคับให้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนรับบริการ เป็นประเด็นละเอียดอ่อนในการทำงาน

๓) เด็ก วัยรุ่นสามารถเข้าถึง website การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ พบว่า มีการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับอายุครรภ์ บางรายมีผลกระทบต่อตัวเองและเด็กที่คลอดออกมารุนแรง

ข้อเสนอจากที่ประชุมเครือข่ายฯ

๑) สำนักอนามัยเจริญพันธุ์(ดูแลเวชภัณฑ์) และ สปสช.(รับผิดชอบงบประมาณ) ต้องติดตามและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง

๒) ควรมีการทบทวน การขับเคลื่อนทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับการยินยอมของผู้ปกครองเรื่องการตรวจเลือด และการเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิด

๓) ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะเวลาของการผลักดันให้ 2 ข้อ(ข้างต้น) เพื่อให้เด็กเข้าถึงบริการได้อย่างแท้จริง

ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์